

BÁO CÁO

Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 8 năm 2022

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Trong tháng, tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm chế, không phát sinh điểm nóng.

Tuy nhiên, các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra với các phương thức nhỏ lẻ, chủ yếu trên tuyến biên giới Hà Tiên, Giang Thành và bắc đảo Phú Quốc, các đối tượng buôn lậu lợi dụng đêm tối, sự sơ hở trong công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng; lợi dụng hoạt động du lịch mở lại, thăm thân; lợi dụng địa hình phức tạp, đường mòn, lối mở, thuê cửu vạn chia nhỏ hàng hóa đã tập kết ở khu vực biên giới, mang vác qua biên giới không theo quy luật và sẵn sàng chòng trả các lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Trên vùng biên Tây Nam, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, hàng cấm trái phép vẫn diễn ra phức tạp. Các mặt hàng chủ yếu như thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, ... Đối với việc vận chuyển thuốc lá nhập lậu từ thành phố Hà Tiên ra Phú Quốc, các đối tượng sử dụng thủ đoạn dùng thùng xốp chứa thuốc lá và đóng kín thùng (không ghi địa chỉ, họ tên, số điện thoại) và gửi trên các phương tiện (tàu hàng, phà, tàu cao tốc) để đưa thuốc lá ra Phú Quốc; đối với hàng hóa là đường cát có nguồn gốc từ Campuchia, các đối tượng sử dụng thủ đoạn mua đường của doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng hóa đơn để xoay vòng, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện sẽ sử dụng hóa đơn xoay vòng để hợp thức hóa tính hợp pháp của hàng hóa.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Công tác tham mưu và chỉ đạo điều hành:

- Cơ quan Thường trực lấy ý kiến các ngành dự thảo 2 văn bản chỉ đạo về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng đường cát và thương mại điện tử.

- Tham dự cuộc họp trực tuyến sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2022 do Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 95/KH-BCD ngày 10/5/2022 đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022.

2. Công tác phối hợp lực lượng, hợp tác trong và ngoài nước:

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng theo địa bàn, gồm Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quân, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Hải quan và 389 địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại các chốt, trạm cố định khu vực biên giới Giang Thành, Hà Tiên và các tổ tuần tra cơ động trên biển để phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời kết hợp chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tăng cường thu thập, chia sẻ, phân tích thông tin từ những nguồn công khai và bí mật của các lực lượng chức năng trong ngoài ngành, trên địa bàn để phục vụ cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

3. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng:

Công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động quần chúng về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn được các cấp, các ngành, các lực lượng đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện với nhiều hình thức như Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục vận động thương nhân ký cam kết và giám sát việc thực hiện cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng giả; Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên chỉ đạo các cơ quan báo, đài phản ánh tình hình, kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ...

4. Kết quả công tác của các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố và Cơ quan thường trực:

Tháng 8/2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện 148 vụ vi phạm, giảm 11% (19 vụ) so với tháng trước và tăng 34% (38 vụ) so với cùng kỳ, trong đó 22 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, giảm 46% (19 vụ) so với tháng trước và cùng kỳ; 117 vụ gian lận thương mại, giảm 7% (9 vụ) so với tháng trước và tăng 69% (48 vụ) so với cùng kỳ; 9 vụ hàng giả, tăng 9 vụ so với tháng trước và cùng kỳ; thu nộp ngân sách nhà nước 11 tỷ đồng, giảm 32% so với tháng trước và tăng 57% so với cùng kỳ; khởi tố 2 vụ, bằng so với tháng trước và tăng 2 vụ so với cùng kỳ; 2 đối tượng, bằng so với tháng trước và tăng 2 đối tượng so với cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện 840 vụ vi phạm, giảm 14% (133 vụ) so với cùng kỳ, trong đó 190 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, giảm 41% (132 vụ) so với cùng kỳ; 633 vụ gian lận thương mại, tăng 5% (34 vụ) so với cùng kỳ; 17 vụ hàng giả, giảm 37% (10 vụ) so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách nhà nước 48,36 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ; khởi tố 10 vụ, giảm 3 vụ so với cùng kỳ, 10 đối tượng, giảm 2 đối tượng so với cùng kỳ.

Chi tiết các phụ lục kèm theo.

4.1. Các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG:

a) Bộ đội Biên phòng:

Tháng 8/2022, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ 1 vụ vi phạm, trị giá ước tính 193 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 498 triệu đồng.

b) Cảnh sát biển 4:

Trong tháng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chưa phát hiện vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trên vùng biển Tây Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm, tịch thu 162,9 m³ dầu DO; thu nộp ngân sách (đưa về tỉnh Cà Mau) 4,49 tỷ đồng.

c) Công an:

Lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh phát hiện 10 vụ/7 đối tượng, trị giá tang vật tạm giữ ước tính 77 triệu đồng, gồm các mặt hàng sữa, máy hút thuốc lá điện tử, bột giặt và 7530 bao thuốc lá điều nhập lậu. Xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ, thu nộp ngân sách 70,5 triệu đồng.

d) Cục Hải quan:

Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ, trị giá tang vật tạm giữ ước tính 96,79 triệu đồng, gồm các mặt hàng sữa, thuốc lá, dao Thái Lan, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng các loại. Xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 64 triệu đồng.

đ) Cục Quản lý thị trường:

Kiểm tra, phát hiện 33 vụ vi phạm, trong đó 3 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, 22 vụ gian lận thương mại và 8 hàng giả; hàng hóa tang vật tạm giữ gồm dép, phụ tùng xe gắn máy, dao Thái Lan, lưới đánh cá, LPG chai. Xử lý vi phạm hành chính 31 vụ (bao gồm số vụ kỳ trước chuyển sang), thu nộp ngân sách 598 triệu đồng.

e) Cục Thuế tỉnh Kiên Giang:

Thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 55 vụ gian lận thương mại về thuế, thu nộp ngân sách 9,537 tỷ đồng.

ê) Hải đoàn 28:

Lực lượng Hải đoàn 28 xây dựng kế hoạch nghiệp vụ triển khai lực lượng biên đội tổ chức hoạt động tuần tra khu vực, địa bàn trọng điểm. Trong tháng chưa phát hiện vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

g) Chi cục Kiểm lâm: Trong tháng, lực lượng Kiểm lâm chưa phát hiện vi phạm liên quan buôn lậu, GLTM và hàng giả.

h) Thanh tra chuyên ngành:

- Trong tháng, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (Thanh tra sở; Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) ban hành

40 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 240 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: vi phạm về Buôn bán phân bón, thuốc BVTV, sai nhãn, kém chất lượng, ngoài danh mục, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV hết hạn; Vi phạm về ATTP (chả lụa) sử dụng phụ gia Natribenzoat; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản khi chưa gửi thông tin đến Bộ Nông nghiệp và PTNT... Hàng hoá vi phạm thuốc BVTV 188 chai, 2.710 gói; phân bón 88 chai, 1.498 bao, gói; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý MT NTTS 135 bao; Thuốc thú y 39 chai. Biện pháp khắc phục hành vi vi phạm: Đối với thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, phân bón kém chất lượng buộc thu hồi hàng hóa vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang thường xuyên phối hợp với cơ quan Công an để trao đổi thông tin về tiền giả nhằm nâng cao công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong kỳ báo cáo, các ngân hàng đã phát hiện 22 trường hợp tiền giả với số lượng 22 tờ tiền polyme với các mệnh giá 500.000 đồng (11 tờ), 200.000 đồng (8 tờ), 100.000 đồng (2 tờ), 50.000 đồng (1 tờ). Các đơn vị đã tiến hành lập biên bản thu giữ tiền giả và nộp về ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang. Không phát sinh xử lý hành chính và hình sự thuộc lĩnh vực quản lý.

- Thanh tra chuyên ngành các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông chưa phát sinh vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tại thời điểm báo cáo, chưa nhận được báo cáo các Sở, ngành: Y tế, Tài chính.

4.2. Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh

Tổ chức triển khai Kế hoạch số 30/KH-ĐKT389 ngày 26/6/2022 của Đoàn Kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Kiên Giang về việc kiểm tra, giám sát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân phối hàng hóa. Đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát từ ngày 04/7/2022 đến 20/7/2022 đối với 40 cơ sở kinh doanh phân phối xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh. Kết quả:

- Cửa hàng kinh doanh xăng, dầu: Thủ tục hồ sơ do các cơ quan có thẩm quyền cấp phép đều đảm bảo theo quy định, vẫn còn hạn giá trị sử dụng theo quy định; cửa hàng có treo bảng giá niêm yết và bán theo giá niêm yết; tất cả các cột bơm (xăng, dầu) đều được kiểm định và còn hạn kiểm định, còn tem niêm phong và niêm chì, chỉ số đo cho phép trên các cột bơm đều đạt theo quy định. Tuy Đoàn thực hiện kiểm tra trong kỳ điều hành giá xăng dầu có mức chênh lệch về mức giảm giá tương đối cao (*Chênh lệch từ 2000 đồng đến 3.100 đồng*), nhưng chưa ghi nhận trường hợp doanh nghiệp găm hàng, tăng giá, không niêm yết giá, nghỉ bán hàng không có lý do. Bên cạnh đó có một số cơ sở chưa thực hiện tốt như chưa treo bảng thời gian bán hàng hoặc có treo nhưng không thuận tiện cho khách hàng quan sát, 02 cửa hàng về chỉ số đo cho phép trên các cột bơm, đoàn đã nhắc nhở các cơ sở cam kết khắc phục, đề nghị 02 cửa hàng tạm ngưng hoạt động các cột bơm không đạt theo quy định để sửa chữa, khắc phục theo quy định.

- Cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Tất cả các cửa hàng cơ bản chấp hành tốt các quy định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Thủ tục hồ sơ do các cơ quan có thẩm quyền cấp phép đều đảm bảo theo quy định, vẫn còn hạn giá trị sử dụng theo quy định; cửa hàng có treo bảng giá niêm yết và bán theo giá niêm yết; các chủng loại bình chứa khí đều có tem niêm phong, ghi nhãn mác đầy đủ theo quy định. Tại thời điểm Tổ kiểm chưa ghi nhận trường hợp cửa hàng găm hàng, tăng giá, không niêm yết giá và không bán theo giá niêm yết.

- Siêu thị, cửa hàng tiện lợi: Tất cả các Siêu thị, cửa hàng tiện lợi cơ bản chấp hành tốt các quy định về đăng ký kinh doanh; thực hiện các chương trình khuyến mại đúng theo quy định; hàng hóa được phân loại và trưng bày trên kệ rõ ràng; hàng hóa có thực hiện niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết, có ghi nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định. Tại thời điểm Tổ kiểm chưa ghi nhận trường hợp cửa hàng găm hàng, tăng giá, không niêm yết giá và không bán theo giá niêm yết. Bên cạnh đó có vài Siêu thị, cửa hàng tiện lợi trình bày hiện nay có thay đổi phần mềm hệ thống thanh toán, thời gian đầu vận hành còn có một số lỗi hệ thống nhưng đến nay đã khắc phục; nhân viên tại quầy thu ngân thu tiền của khách hàng, Tổ đã tiến hành nhắc nhở các cơ sở cam kết khắc phục theo quy định.

4.3. Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố:

Tại thời điểm báo cáo, Cơ quan thường trực nhận được báo cáo của Ban chỉ đạo 389/GT huyện Giang Thành: triển khai công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện, phát hiện 4 vụ vi phạm; xử lý vi phạm hành chính 2 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 98 triệu đồng.

4.3. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/KG:

Dự thảo 2 văn bản chỉ đạo về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng đường cát và thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh gửi lấy ý kiến các sở ngành.

Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân phối hàng hóa theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh.

Báo cáo định kỳ công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đúng quy định.

III. NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét chung:

1.1. Ưu điểm:

Tháng qua, Ban Chỉ đạo 389/KG, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó nổi bật là tiếp tục phối hợp duy trì các chốt phòng

chống dịch Covid-19 với đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, độc lập và phối hợp tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại; Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh tiếp tục triển khai cuộc kiểm tra, giám sát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân phối hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung hàng hóa thiết yếu tại các chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị và mặt hàng xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, làm giảm sâu tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép trên khu vực biên giới, vùng biển, giảm thiểu tình hình thâm lậu hàng hóa vào thị trường nội địa, góp phần ổn định thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân.

1.2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân:

Kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tuy cơ bản được kiểm chế, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, như tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng hóa qua biên giới và trên biển như mặt hàng thuốc lá, xăng dầu, đường cát, mỹ phẩm...; các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm thường vắng chủ nên khó bắt giữ được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu vì các đối tượng này thủ đoạn tinh vi, chỉ điều khiển từ xa hoặc trốn tránh, lợi dụng tình hình không có việc làm của bộ phận cư dân biên giới, lôi kéo, mua chuộc, thuê người dân tham gia vào hoạt động vận chuyển trái phép hàng lậu qua biên giới, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng trực tiếp làm công tác chống buôn lậu còn mỏng, điều kiện phương tiện, trang thiết bị còn hạn chế, địa bàn, khu vực biên giới rộng, dài, có nhiều đường mòn, lối mở, vùng biển tiếp giáp nhiều nước nên các đối tượng có thể lợi dụng qua lại biên giới trái phép để thực hiện hành vi vi phạm.

2. Kiến nghị:

- Các ngành, lực lượng chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG; Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm phối hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động chủ trì, phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy và các điểm thường diễn ra hành vi buôn lậu, mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời; duy trì thực hiện chế độ báo cáo nhanh, định kỳ, đột xuất theo quy định; kịp thời chia sẻ thông tin đến các lực lượng phối hợp trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, lực lượng chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Quan tâm bổ sung lực lượng, kinh phí và các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng cho các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kết hợp phòng chống dịch Covid-19.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022

1. Dự báo tình hình:

Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lợi dụng sự thông thoáng của quy trình thủ tục hải quan để gian lận, ngụy trang để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; lợi dụng loại hình quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển phát nhanh, thương mại điện tử... đồng thời, lợi dụng việc nới lỏng biên giới, việc mở lại các đường bay quốc tế sau một thời gian dài tạm ngừng khai thác tạo điều kiện cho hoạt động du lịch, thăm thân, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh phát triển bình thường trở lại, địa hình tự nhiên kênh rạch, biển, đường mòn, lối mở liền kề giữa Việt Nam và Campuchia,... là những yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trên biển, dự báo sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là khu vực biên giới thành phố Hà Tiên, Phú Quốc, huyện Giang Thành và vùng biển Thổ Châu, Phú Quốc. Các đối tượng tập trung vào các mặt hàng như: thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, xăng dầu và một số mặt hàng thiết yếu khác.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Các ngành, lực lượng chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo 389/KG về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chống người thi hành công vụ trên địa bàn biên giới tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 95/KH-BCĐ ngày 10/5/2022 đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022.

Tăng cường chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mặt hàng đường cát và thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường vận động nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và

hàng giả; qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, đồng thời tích cực tố giác đối với các hoạt động trên.

2.2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/KG: tổng hợp ý kiến các sở ngành, tham mưu UBND tỉnh 2 văn bản chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mặt hàng đường cát và thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; tiếp tục rà soát các quy chế liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Trưởng Ban, các Phó trưởng ban;
- Thành viên BCD 389/KG;
- Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Tổ Giúp việc.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



**GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Nguyễn Văn Hoàng**

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BAN CHỈ ĐẠO 389/KG

PHỤ LỤC 1
Ban hành theo Quyết định số 01 ngày
04/01/2018

PHỤ LỤC THỐNG KÊ CÁC VỤ VI PHẠM

(Kèm theo Báo cáo số: 35/BC-BCĐ ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

Đơn vị tính trị giá: Triệu đồng

| STT | Các lực lượng chức năng | SỐ VỤ VI PHẠM | | | | Trị giá hàng hoá vi phạm ước tính (triệu đồng) | Số đối tượng vi phạm |
|------------------|------------------------------|---|---------------------|----------|-----------------|--|----------------------|
| | | Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu | Gian lận thương mại | Hàng giả | Cộng | | |
| (1) | (2) | | (4) | (5) | (6)=(3)+(4)+(5) | (7) | (8) |
| 1 | Bộ đội Biên phòng | 1 | | | 1 | 15.0 | |
| 2 | Cảnh sát biển 4 | - | - | - | - | | |
| 3 | Công an | 9 | | 1 | 10 | 77 | 7 |
| 4 | Hải quan | 9 | | | 9 | 96.79 | |
| 5 | Quản lý thị trường | 3 | 22 | 8 | 33 | 925.762 | |
| 6 | Thuế | | 55 | | 55 | | 55 |
| 7 | Kiểm lâm | - | - | - | - | | |
| 8 | Thanh tra chuyên ngành | | | | - | | |
| 8.1 | Sở Thông tin và Truyền thông | | | | - | | |
| 8.2 | Sở Y Tế | | | | - | | |
| 8.3 | Sở Tài Chính | | | | - | | |
| 8.4 | Sở NN & PTNT | | 40 | | 40 | | 40 |
| 8.5 | Ngân hàng Nhà nước | | | | - | | |
| 8.6 | Sở Công Thương | | | | - | | |
| 9 | Hải đoàn 28 | | | | - | | |
| 10 | Các lực lượng khác | | | | - | | |
| TỔNG CỘNG | | 22 | 117 | 9 | 148 | 1,114.6 | 102 |

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phần
0918 068 777

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BAN CHỈ ĐẠO 389/KG

PHỤ LỤC 2
Ban hành theo Quyết định số 01
ngày 04/01/2018

PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số: 35/BC-BCĐ ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

Đơn vị tính trị giá: Triệu đồng

| STT | Các lực lượng chức năng | Số vụ xử lý vi phạm hành chính | SỐ TIỀN | | | | Trị giá (ước tính) tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý (triệu đồng) | Trị giá hàng tiêu hủy trong kỳ (triệu đồng) |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|---|
| | | | Số tiền phạt | Tiền phạt bổ sung, truy thu thuế | Tiền thanh lý hàng tịch thu | Tổng cộng | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 1 | Bộ đội Biên phòng | 3 | 305 | | 193.2 | 498.225 | 808.69 | |
| 2 | Cảnh sát biển 4 | | | | | - | | |
| 3 | Công an | 5 | 70.50 | | | 70.5 | | |
| 4 | Hải quan | 4 | 64 | | | 64 | 96.79 | |
| 5 | Quản lý thị trường | 31 | 593.739 | | 4.68 | 598.419 | 462.250 | |
| 6 | Thuế | 55 | 2,642 | 6,895 | | 9,537 | | |
| 7 | Kiểm lâm | | | | | - | | |
| 8 | Thanh tra chuyên ngành | | | | | - | | |
| 8.1 | Sở Thông tin và Truyền thông | | | | | - | | |
| 8.2 | Sở Y Tế | | | | | - | | |
| 8.3 | Sở Tài Chính | | | | | - | | |
| 8.4 | Sở NN & PTNT | 40 | 240 | | | 240 | | |
| 8.5 | Ngân hàng Nhà nước | | | | | - | | |
| 8.6 | Sở Công Thương | | | | | - | | |
| 9 | Hải đoàn 28 | | | | | - | | |
| 10 | Các lực lượng khác | | | | | - | | |
| TỔNG CỘNG | | 138 | 3,915.24 | 6,895 | 197.905 | 11,008.1 | 1,367.73 | - |

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phấn
0918 068 777

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BAN CHỈ ĐẠO 389/KG

PHỤ LỤC 3
Ban hành theo Quyết định số

PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ HÌNH SỰ

(Kèm theo Báo cáo số: 35/BC-BCĐ ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

| STT | Các lực lượng chức năng | Số vụ khởi tố | Số đối tượng bị khởi tố | Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý (triệu đồng) | Tiền bán tang vật tịch thu (triệu đồng) |
|------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Bộ đội Biên phòng | | | | 0 |
| 2 | Cảnh sát biển 4 | | | | |
| 3 | Công an | 2 | 2 | | |
| 4 | Hải quan | | | | |
| 5 | Kiểm lâm | | | | |
| 6 | Các lực lượng khác | | | | |
| TỔNG CỘNG | | 2 | 2 | | 0 |

Người lập biểu


Nguyễn Thị Phấn
0918 068 777

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BAN CHỈ ĐẠO 389/KG

PHỤ LỤC 4
Ban hành theo Quyết định
số 01 ngày 04/1/2018

PHỤ LỤC THỐNG KÊ HÀNG HOÁ VI PHẠM

(Kèm theo Báo cáo số: 35 -/BC-BCĐ ngày tháng năm 2022 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

| TT | Tên mặt hàng | Số lượng | Đơn vị tính | CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG | | | | | | | | |
|----|--|----------|-------------|-------------------------|-----------------|---------|----------|--------|----------|------------------------|----------------|--|
| | | | | Bộ đội BP | Cảnh sát biển 4 | Công an | Hải quan | QLTT | Kiểm lâm | Thanh tra chuyên ngành | Lực lượng khác | |
| 1 | Thuốc lá điếu ngoại các loại | 8,830 | Bao | 1,000 | | 7,530 | 300 | | | | | |
| 2 | Dầu DO | - | Lít | | | | | | | | | |
| 3 | Sữa các loại | 250.000 | Hộp | | | 250 | | | | | | |
| 4 | Bột giặt | 425 | Gói | | | 425 | | | | | | |
| 5 | Máy hút thuốc lá điện tử các loại | 600 | Cái | | | 600 | | | | | | |
| 6 | Dao Thái Lan | 240 | Cái | | | | 240 | | | | | |
| 7 | Mỹ phẩm | 6,960 | Hũ | | | | 6,960 | | | | | |
| 8 | Hàng tiêu dùng các loại (sữa tắm, dầu gội, dầu gió,...) | 924 | Chai | | | | 924 | | | | | |
| 9 | Dầu Cù là | 576 | Hũ | | | | 576 | | | | | |
| 10 | Dép quai ngang các loại | 550 | Đôi | | | | | 550 | | | | |
| 11 | Phụ tùng xe gắn máy | 60 | Đvsp | | | | | 60 | | | | |
| 12 | Dao, xuất xứ Thái Lan | 23,772 | Cây | | | | | 23,772 | | | | |
| 13 | Lưới đánh cá | 45 | Kg | | | | | 45 | | | | |
| 14 | LPG chai | 156 | Kg | | | | | 156 | | | | |
| 15 | Động cơ nô, xuất xứ Trung Quốc | 2 | Cái | | | | | 2 | | | | |
| 16 | Thuốc BVTV loại nước, nhũ dầu... | 188 | chai | | | | | | | 188 | | |
| 17 | Thuốc BVTV loại bột, cốm, hạt ... | 2,710 | gói | | | | | | | 2,710 | | |
| 18 | Phân bón loại chai | 88 | Chai | | | | | | | 88 | | |
| 19 | Phân bón loại hạt, bột, ... | 1,498 | Bao, gói | | | | | | | 1,498 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| 20 | Thức ăn thủy sản, SPXLMT NTTS | 135 | Bao | | | | | | | 135 | |
| 21 | Thuốc thú y | 39 | Chai | | | | | | | 39 | |

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phấn

0918 068 777

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BAN CHỈ ĐẠO 389/KG

PHỤ LỤC 5
Ban hành theo Quyết định số
01 ngày 04/1/2018

PHỤ LỤC VỤ VIỆC VI PHẠM ĐIỂN HÌNH
(Kèm theo Báo cáo số: 35 /BC-BCĐ ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

| STT | NỘI DUNG VỤ VIỆC |
|-----|------------------|
| 1 | |

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phần
0918 068 777

